

Khi Bitcoin về Thái Bình

Là một dạng tiền kỹ thuật số (tiền ảo) không được phát hành bởi Chính phủ hay một tổ chức tài chính nào nên ngay từ khi xuất hiện tại Việt Nam vào cuối năm 2013, Bitcoin đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động nghiên cứu và đưa ra khuyến cáo là không nên sử dụng bởi đây là loại tiền tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ rủi ro.

Vé mời dự giao lưu các nhà đầu tư của Công ty TNHH Sky Mining.

Vừa qua, trên địa bàn tỉnh, Công ty TNHH Sky Mining đã tổ chức buổi giao lưu với sự tham gia của gần 200 nhà đầu tư đến từ Thái Bình và một số tỉnh lân cận. Công ty Sky Mining thành lập cuối tháng 9/2017 với hai trụ sở chính tại quận Phú Nhuận (Thành phố Hồ Chí Minh) và quận Thanh Xuân (Hà Nội) với ngành nghề kinh doanh chính là xuất bản phần mềm.

Tại buổi giao lưu, với tư cách là "tổ chức đầu tư mua máy và thiết lập các nhà máy khai thác tiền điện tử tại Việt Nam", lãnh đạo Công ty Sky Mining đã giới thiệu về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những cơ hội đi kèm thách thức, rủi ro khi đến với Sky Mining, đặc biệt là khi đầu tư vào Bitcoin. Ông Nguyễn Văn Hà - một nhà đầu tư ở Hà Nội chia sẻ: Tôi đã được nghe nhiều

về Bitcoin và những rủi ro nên tôi muốn được tham dự buổi giao lưu để được tìm hiểu rõ hơn về Bitcoin trước khi quyết định có nên đầu tư hay không. Theo chia sẻ của một nhà đầu tư tại Thái Bình thì trên địa bàn tỉnh đã có 225 máy khai thác (đào) tiền điện tử và sau khi đầu tư mua 1 máy đào tiền với giá 5.000 USD thì từ ngày thứ tám kể từ khi vận hành máy chủ máy không phải làm gì

nhưng vẫn được trả vào tài khoản 40 USD/ngày.

Ngay sau khi Bitcoin xuất hiện tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chủ động nghiên cứu và khẳng định Bitcoin cũng như các loại tiền ảo tương tự khác không phải là tiền tệ hợp pháp và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Việc sở hữu, mua bán, sử dụng Bitcoin tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro vì có khả năng bị tấn công đánh cắp, thay đổi dữ liệu hoặc bị ngừng giao dịch; mặt khác, giao dịch Bitcoin có tính ẩn danh cao nên có thể trở thành công cụ cho tội phạm như rửa tiền, buôn ma túy, trốn thuế. Do đó, việc sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán không được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Các tổ chức tín dụng không được phép sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác như một loại tiền tệ hoặc phương tiện thanh toán khi cung ứng dịch vụ cho khách hàng. Từ khi ra đời đến nay, Bitcoin đã tăng giá trị từ vài chục cent lên gần 20.000 USD vào tháng 12/2017. Song Bitcoin có sự biến động giá rất khó lường. Đến thời điểm ngày 22/4, Bitcoin giảm mạnh giá trị xuống còn hơn 8.800 USD. Bitcoin giảm giá thời gian gần đây đã khiến cho vốn hóa thị trường Bitcoin về 149,6 tỷ USD. Theo thông tin từ Công ty An ninh mạng CyRadar, nhiều trường hợp người chơi tiền ảo bị chiếm đoạt tài sản, đáng chú ý có một người sinh sống tại Hà Nội mất tới gần 8 tỷ đồng. Gần đây nhất, tại Thành

BITCOIN

- Là một loại tiền mã hóa, được phát minh bởi Satoshi Nakamoto dưới dạng phần mềm mã nguồn mở từ năm 2009. Bitcoin có thể được trao đổi trực tiếp bằng thiết bị kết nối internet mà không cần thông qua một tổ chức tài chính trung gian nào.
- Bitcoin có cách hoạt động khác hẳn so với các loại tiền tệ điển hình: không có một ngân hàng trung ương nào quản lý nó và hệ thống hoạt động dựa trên một giao thức mạng ngang hàng trên internet. Sự cung ứng Bitcoin là tự động, hạn chế, được phân chia theo lịch trình định sẵn dựa trên các thuật toán. Bitcoin được cấp tới các máy tính "đào" Bitcoin để trả công cho việc xác minh giao dịch Bitcoin và ghi chúng vào cuốn sổ cái được phân tán trong mạng ngang hàng.

phố Hồ Chí Minh, 32.000 người cũng bị "sập bẫy" tiền ảo bởi Công ty Cổ phần Modern Tech với số tiền lên tới hơn 15.000 tỷ đồng.

Nhiều quốc gia trên thế giới cũng cùng chung quan điểm ứng xử với đồng Bitcoin như Việt Nam. Tháng 1/2018, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại tại quốc gia này dừng tất cả dịch vụ liên quan tới giao dịch tiền ảo. Mới đây, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã quyết định cấm các ngân hàng chịu sự quản lý của RBI cung cấp dịch vụ cho bất kỳ doanh nghiệp, cá nhân nào có giao dịch, hoạt động kinh doanh liên quan tới tiền ảo.

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro do Bitcoin và các loại tiền ảo khác mang lại, ngày 11/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại

tiền ảo tương tự khác. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền ảo trái pháp luật; tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tiền ảo theo quy định của pháp luật; đồng thời, phối hợp với Bộ Công an trong việc phát hiện, xử lý các hành vi sử dụng tiền ảo làm tiền tệ, phương tiện thanh toán trái pháp luật.

Tại Thái Bình, ngày 23/4/2018, UBND tỉnh có Công văn số 1310/UBND-KT yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tiền ảo, trong đó có Bitcoin.

MINH HƯƠNG - PHAN LỢI

► Xuất khẩu rau quả Việt Nam tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm

(vtv.vn) 4 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu rau quả đã đem về kim ngạch xuất khẩu 1,32 tỷ USD cho ngành Nông nghiệp, tăng gần 30% so với cùng kỳ.

Đây là lần đầu tiên rau quả vượt cả đầu thô về giá trị kim ngạch xuất khẩu và được xem là kỳ tích của ngành Nông nghiệp. Rau quả Việt Nam hiện đã có mặt ở 60 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có 10 thị trường ổn định như Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc... Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất của nước ta. Đáng chú ý, rau quả Việt Nam cũng đã đến bàn ăn của nhiều người tiêu dùng Thái Lan, Indonesia, vốn được coi là những quốc gia có thể mạnh về nông nghiệp.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân của việc tăng trưởng mạnh xuất khẩu rau quả của Việt Nam là nhờ khai thác tốt lợi thế, áp dụng quy trình sản xuất sạch, đáp ứng những rào cản về chất lượng, đem về kim ngạch xuất khẩu cao cho ngành rau quả. Trong thời gian tới, theo chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy, bên cạnh những thị trường truyền thống, Bộ Công Thương cần đẩy mạnh đàm phán để tiếp tục xuất khẩu các sản phẩm có thể mạnh, tăng sản lượng vú sữa, xoài vào thị trường Mỹ, đẩy mạnh xuất khẩu thanh long đỏ sang Nhật Bản, vải, nhãn, chôm chôm sang Australia. Việt Nam đã và đang khai thác được nhiều lợi thế để xuất khẩu rau quả.

► Tổng cục Thuế yêu cầu lên kế hoạch thanh tra doanh nghiệp đa cấp



(vietnamplus.vn) Lãnh đạo Tổng cục Thuế đề nghị cục thuế các tỉnh, thành phố thực hiện trung ương phân tích rủi ro, lập kế hoạch thanh tra với các đơn vị bán hàng theo phương thức đa cấp.

Về hoạt động đa cấp, lãnh đạo ngành Thuế nhận định, đây là vấn đề phức tạp, được dự luận, báo chí quan tâm. Nhiều doanh nghiệp đã bị cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, xử phạt và thu hồi giấy phép kinh doanh. Đại diện ngành Thuế khẳng định, trong quá trình quản lý cơ quan này thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý các đơn vị kinh doanh đa cấp.

Tuy nhiên, trong văn bản gửi cục thuế các tỉnh, thành phố thực thuộc trung ương, lãnh đạo Tổng cục Thuế đề nghị các đơn vị căn cứ cơ sở dữ liệu thu thập từ các cơ quan chức năng về các đơn vị bán hàng đa cấp, tiến hành phân tích và lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Lãnh đạo ngành Thuế cũng yêu cầu các cục thuế công khai thông tin về kết quả thanh tra, kiểm tra thuế kịp thời, khách quan với các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp toàn quốc. "Trường hợp phát hiện vi phạm liên quan tới các bộ, ngành thì cung cấp thông tin kịp thời để xử lý theo quy định có liên quan" - văn bản của Tổng cục Thuế nêu rõ.

Đến chúng tôi đi thăm cánh đồng rộng hơn 4ha được phủ kín các loại rau, quả chuẩn bị cho thu hoạch, ông Trần Quang Hưng, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Thanh Tân cho biết: Đây là mô hình được triển khai từ đầu năm 2016. Để thực hiện việc trồng rau màu theo quy trình kỹ thuật VietGAP, HTX đã quy hoạch lại hệ thống thủy lợi, xử lý tạp chất trong đất và quy vùng sản xuất cho từng loại rau khác nhau. Một năm chúng tôi tổ chức xen canh gối vụ nhiều lứa rau và hoa màu. Trong đó, vụ xuân tập trung trồng các cây như: ớt, dưa chuột, dưa gang, đỗ dài loan, khoai lang; vụ hè có rau cải cúc, mùng tơi, cà tím, cà chua, bí xanh, dưa chuột; vụ đông thì trồng dưa chuột, bí xanh, mướp và khoai tây. Mỗi chủng loại rau, củ, quả được phân chia diện tích trồng hợp lý nhằm bảo đảm đủ sản lượng cung cấp cho doanh nghiệp bao tiêu nông sản theo hợp đồng, tránh tình trạng cung vượt quá cầu.

Hiện nay, ngoài trồng một số rau, quả cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu như: ớt xanh Hàn Quốc, đỗ dài Loan, dưa gang, còn lại các sản phẩm nông sản làm ra của HTX đều được đóng gói và dán nhãn mác thương hiệu Thanh Tân. Người tiêu dùng có thể truy

Khi nông sản gắn tem thương hiệu

Sau hơn 2 năm triển khai mô hình tích tụ ruộng đất, sản xuất rau, củ, quả bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP, nông sản của HTX SXKD DVNN xã Thanh Tân (Kiến Xương) đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường, cho giá trị kinh tế cao. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng việc gắn tem thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp đã thay đổi phương pháp sản xuất của nông dân, tìm ra hướng đi cho bà con làm giàu.



Cán bộ hợp tác xã hướng dẫn nông dân kỹ thuật thu hoạch dưa chuột.

xuất nguồn gốc xuất xứ, giá thành sản phẩm nhờ mã số, mã vạch in trên bao bì. Theo ông Hưng, việc dán tem thương hiệu giúp cho người tiêu dùng biết và yên tâm về chất lượng

vệ sinh an toàn thực phẩm. Để làm được việc này, toàn bộ quy trình trồng, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh, thu hoạch, bảo quản nông sản phải được quản lý chặt chẽ, đúng kỹ thuật và nông

dân được chuyên nghiệp hóa từng khâu sản xuất. Bà Trịnh Thị Rượu, thôn An Cơ Đông chia sẻ: Ngoài mức thu nhập hơn 3 triệu đồng/người/tháng, điều nông dân chúng tôi phấn khởi nhất là

trình độ sản xuất được nâng lên. Trước đây chúng tôi làm nông nghiệp kiểu "từ A tới Z" cái gì cũng biết nhưng chẳng biết sâu một cái gì nên hiệu quả năng suất, chất lượng, giá trị nông sản thấp. Bây giờ làm cho HTX, mỗi người chuyên làm một công đoạn; người gieo trồng thì nắm chắc thời vụ, kích thước mật độ trồng của từng loại rau màu; người chăm sóc, phòng bệnh cho rau thì biết lượng phân, lượng nước cung cấp cho cây trồng từng giai đoạn và sinh trưởng cụ thể ra sao để điều tiết hợp lý vừa tiết kiệm tiền đầu tư vừa cho hiệu quả cao. Đặc biệt, bà con chúng tôi nhận thức được những nguy hại khi sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học không đúng quy trình và những lợi ích khi sử dụng các chế phẩm sinh học để chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho hoa màu.

Sản xuất theo quy trình kỹ thuật VietGAP không chỉ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng mà chính người nông dân trực tiếp sản xuất cũng được bảo vệ sức khỏe vì không phải tiếp xúc với những hóa chất độc hại.

Mỗi năm, mô hình trồng rau sạch của HTX SXKD DVNN xã Thanh Tân cung cấp ra thị trường hàng trăm tấn rau, củ, quả các loại và thu về hơn 2,5 tỷ đồng. Việc đóng bao bì, dán tem nhãn mác hàng hóa cho nông sản mặc dù chiếm 10% chi phí sản xuất, nhưng đổi lại việc tiêu thụ trở nên thuận lợi hơn do người tiêu dùng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm, nông sản của bà con đã vào được siêu thị và giá thành tăng thêm từ 20 - 30% so với nông sản thông thường không có thương hiệu.

Ông Bùi Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Thanh Tân khẳng định: Sản xuất ra hàng hóa lớn, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng thương hiệu cho nông sản đang mang lại hiệu quả kinh tế cao và là xu thế tất yếu của ngành Nông nghiệp khi bước vào hội nhập. Thành công bước đầu của mô hình này cùng với quá trình thực hiện tích tụ ruộng đất sẽ mở ra hướng đi mới cho nông dân Thanh Tân làm giàu trong thời gian tới.

KHẮC DUẤN

Tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn

Xa trung tâm huyện, Dân Chủ (Hưng Hà) là xã thuần nông, đời sống người dân, trong đó có hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã còn nhiều khó khăn. Để góp phần giải bài toán an sinh cho họ, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương đã và đang chủ động liên kết với các cơ sở sản xuất, kinh doanh để tạo việc làm cho lao động nữ.

(thôn Trung) không phải đi làm ăn xa. Có việc làm thường xuyên với mức thu nhập ổn định nên chị rất phấn khởi. Chị cho biết: Trước khi làm ở đây tôi đã có mấy năm làm việc trên thành phố. Công việc bấp bênh mà thu nhập không đáng là bao. Từ khi vào làm tại cơ sở may tre đan này tôi có thu nhập ổn định, có thời gian chăm sóc con cái, không phải xa nhà.

Bà Nguyễn Thị Tam (thôn Đan Hội) bị liệt nửa thân, đi lại khó khăn. Biết cơ sở may tre đan của chị Nhung, bà đã tham gia học và làm nghề. Bà Tam cho biết: Nghề đan lát như chiếc phao cứu sinh của tôi bởi bản thân bị khuyết tật, không thể xin vào làm tại một công ty nào. Công việc này rất phù hợp với những người như tôi bởi chỉ ngồi một chỗ vẫn có thể làm được.

Được sự hỗ trợ, vận động, tuyên truyền của Hội LHPN xã, đến nay, cơ sở may tre đan của chị Đinh Thị Nhung (thôn Trung); xưởng may của chị Lê Thị Bích Ngọc (thôn Hòa Tiến), giải quyết việc làm cho gần 200 lao động nữ với mức thu nhập tương

đối ổn định. Từ khi 3 cơ sở sản xuất trên đi vào hoạt động, số lao động nữ không có việc làm của xã giảm từ 20% xuống còn 7%. Dự kiến trong thời gian tới Hội LHPN xã sẽ vận động chủ 3 cơ sở tiếp tục đa dạng nghề nhằm thu hút đông đảo chị em tham gia, phấn đấu giải quyết dứt điểm tình trạng phụ nữ địa phương không có việc làm.

Tuy nhiên, bên cạnh một số thuận lợi, hiện nay, công tác dạy nghề cho phụ nữ ở xã Dân Chủ còn gặp một số khó khăn trong đó cơ bản nhất là nhận thức của chị em còn hạn chế. Nhiều người có tư tưởng kiêu ngạo tiến các thành phố lớn, một bộ phận chị em

"an phận" sống phụ thuộc vào chồng. Thêm vào đó, cơ sở vật chất của những cơ sở sản xuất trong xã chưa đồng bộ, cần được đầu tư nhiều hơn nữa.

Chị Trần Thị Nhài, Chủ tịch Hội LHPN xã Dân Chủ cho biết: Thời gian tới, Hội LHPN xã cùng chính quyền địa phương sẽ tiếp tục có chính sách hỗ trợ, tuyên truyền để chị em yên tâm tham gia làm nghề phụ. Ngoài ra, chúng tôi sẽ có những hình thức khen thưởng các cá nhân để khích lệ, động viên, từ đó nâng lên nhiều mô hình hay, cách làm mới, góp phần giải quyết việc làm cho phụ nữ, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững.

THU TRANG



Cơ sở may tre đan của chị Đinh Thị Nhung tạo việc làm cho nhiều lao động nữ.